



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2554

## โรงสีสวนข้าวเต็มย้ง พร้อมป้อนข้าวถุง

แหล่งข่าวในวงการโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคา และภาวะการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ ว่า ขณะนี้อยู่ในภาวะซบเซามาก ทั้งผู้ส่งออกและผู้ค้าข้าวในประเทศชะลอซื้อหมด โดยเวลานี้โรงสีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสีแปรข้าวหอมมะลิกันเป็นส่วนใหญ่ มีข้าวพร้อมจะป้อนให้กับผู้ส่งออกและผู้ค้าข้าวในประเทศแบบไม่จำกัดจำนวน

"มีข่าวปรากฏบนสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ว่า โรงสีชะลอขายข้าวเพราะโค้งราคาปรับราคาปรับจำหน่ายของรัฐบาลใหม่ ที่กำหนดรับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 20,000 บาท สำหรับโรงสีภาคอีสาน ซึ่งสีแปรข้าวหอมมะลิ ไม่มีใครโค้งราคาขาย ตรงกันข้ามเวลานี้รอคนมาซื้อ แต่ไม่มี วันไหนถ้ามีคนมาซื้อ กก.ละ 30 บาท หรือตันละ 30,000 บาท โรงสีทุกโรงพร้อมจะขายกันทันที" แหล่งข่าวกล่าวและว่า

สำหรับราคาข้าวหอมมะลิ กก.ละ 30 บาท หรือตันละ 30,000 บาท มีการขยับขึ้นมาจากเดือนที่แล้ว กก.ละประมาณ 2-3 บาท โดยเดือนที่ผ่านมาซื้อขายกัน กก.ละ 27-28 บาท สาเหตุที่ขึ้นเพราะเป็นปลายฤดู ซึ่งเดือนที่ผ่านมา มีผู้ส่งออกและผู้ค้าข้าวถุงรายใหญ่ ได้ออกมากวันซื้อไปจำนวนมากแล้ว การที่ราคาข้าวขึ้นมาก กก.ละ 2-3 บาท ในช่วงเวลา 1 เดือน คนที่ไต่กำไร คือ ผู้ค้าข้าวถุง ผู้ขายเปลือก และผู้ส่งออก เชื่อว่ามีบางรายทำกำไรได้นับพันล้านบาทแล้ว และหากบอกว่ามีสต็อกอีก 2 เดือนจะหมด ต้องปรับขึ้นราคาใหม่นั้น ยังไม่สมควรปรับราคา เพราะข้าวจากโรงสีเพิ่งขึ้น กก.ละ 2-3 บาทเท่านั้นเอง และต้นทุน กก.ละ 30 บาท สำหรับข้าวถุงถุงละ 5 กก. จะตกถุงละ 150 บาท บวกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว ราคาขายไม่ควรเกินถุงละ 170-180 บาท

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวได้ออกสำรวจปริมาณและราคาข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงในโมเดิร์นเทรด อาทิที่ บิ๊กซี รังสิต พบว่า ทางห้างวางขายข้าวหอมมะลิ ตราเกษตร (ขนาดบรรจุ 5กก.) ถุงละ 187 บาท ตราแสนดี ถุงละ 189 บาท ตราสุรินทร์ ถุงละ 229 บาท แรนต์ธรรม ถุงละ 228 บาท มานูญครองถุงละ 206 บาท เบญจรงค์ถุงละ 195 บาท หงษ์ทองและพันธุ์ ราคาเท่ากันคือถุงละ 219 บาท ปริมาณข้าวที่วางจำหน่ายยังคงหนาแน่น มีเพียงข้าวมาบุญครองที่ไม่มีวางจำหน่ายในบิ๊กซี รังสิต

ขณะที่แหล่งข่าวโรงสีภาคกลาง กล่าวสอดคล้องว่า โรงสีไม่ได้ชะลอขายข้าวหรือปรับราคาขายที่สูงขึ้นให้กับผู้ค้าข้าวถุง แต่ราคาข้าว 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีเคลื่อนไหวขึ้น-ลง เนื่องจากเป็นปลายฤดู อีก 1-2 เดือนข้าวนาปรังจึงจะออกสู่ตลาด และช่วงนี้มีการปรับสูงขึ้นเล็กน้อยจากกระแสข่าวอินโดนีเซียเข้ามาเจรจาซื้อข้าวไทย โดยคาดว่าสัปดาห์นี้จะมีการเปิดประมูลซื้อจากผู้ส่งออกไทยประมาณ 200,000-300,000 ตัน หลังจากที่ซื้อจากเวียดนามไปแล้ว 500,000 ตัน

"ข้าวขาวไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่จะต้องปรับราคาสูงขึ้นเลย เพราะมีการผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งปีอยู่แล้ว ไม่มีวันขาดตลาด ที่สำคัญรัฐบาลยังมีสต็อกข้าวขาวอยู่มากกว่า 1 ล้านตัน เพราะฉะนั้นคนไทยไม่มีวันจะกินข้าวแพง หากรัฐบาลมีการบริหารที่ดี ยกเว้นรัฐบาลไม่มีความสามารถบริหารจัดการ หากเป็นเช่นนั้นแหละคนไทยต้องกินข้าวแพง"

สำหรับราคาข้าวขาวบรรจุถุง ที่วางจำหน่ายห้างบิ๊กซี รังสิต ตราแผ่นดินี ถุงละ 115 บาท (ขนาดบรรจุ5กก.) หงษ์ทองถุงละ 159 บาท พันธุ์ถุงละ 150 บาท เบญจรงค์ (ข้าวเสาไห้) ถุงละ 105 บาท ขณะที่ราคาข้าวสารจากหน้าโรงสีอยู่ที่ตันละ 1,450 บาท

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

## พาณิชย์วอนชาวบ้านอย่าตื่นตระหนกข้าว ยันมีสต็อกในปท. 4.4 ล้านตัน-ซูฟิ่นโรงสีโก่งราคา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังนำคณะลงพื้นที่สำรวจตลาดค้าข้าว จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ว่า ขณะนี้ปริมาณข้าวในประเทศมีกว่า 4.4 ล้านตัน แบ่งเป็นสต็อกเอกชน 3.2 ล้านตัน สต็อกรัฐบาล 1.2 ล้านตัน ประกอบกับข้าวเปลือกนาปีช่วงปลายฤดูที่จะออกสู่ตลาดภายใน 1-2 เดือน มีถึง 2 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็นข้าวสาร 1.7 ล้านตัน ซึ่งปริมาณดังกล่าวยืนยันว่าเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและส่งออก จะไม่ทำให้เกิดการขาดแคลนอย่างแน่นอน ประชาชนไม่ต้องวิตกกังวลหรือซื้อตุนไว้ เพราะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ

นายยรรยงกล่าวถึงปัญหาเรื่องราคาจำหน่ายข้าวถุง ซึ่งเกิดกระแสข่าวว่ารัฐบาลชุดใหม่จะนำโครงการรับจำนำข้าวเปลือก โดยให้ราคาจำนำ 15,000 บาท/ตัน ทำให้เกิดกระแสข่าวโรงสีหรือผู้ประกอบการข้าวถุงวิตกว่าจะไม่สามารถซื้อข้าวในราคาเดิมมาจำหน่ายต่อประชาชนในราคาเดิมได้ และเตรียมเสนอขอปรับราคาข้าวถุงมา ยังกระทรวงพาณิชย์ ว่าได้ให้โรงสีข้าวและผู้ประกอบการข้าวถุงไปเจรจาการซื้อขายข้าว และไม่มีเหตุผลที่โรงสีข้าวทั่วประเทศจะสต็อกข้าวเพื่อต้องการราคาใหม่ และผู้ประกอบการผลิตข้าวไม่ควรขอปรับราคา

"กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปดูเรื่องต้นทุนราคาข้าวทั้งระบบอย่างใกล้ชิด ซึ่งทุกฝ่ายต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม แต่หากผู้บรรจุถุงถูกโก่งราคาจากโรงสีใดก็ให้ร้องเรียนมาที่กรมการค้าภายใน โดยจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด เพราะเข้าข่ายทำให้ตลาดปั่นป่วน เป็นการกักตุน มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" นายยรรยงกล่าว

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในไปหามาตรการช่วยเหลือ ลดผลกระทบให้กับผู้ผลิตข้าวถุง โดยให้เจรจากับห้างสรรพสินค้า ลดการคิดค่าธรรมเนียมวางจำหน่ายสินค้า หรือมาตรการอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางสมาคมโรงสีข้าวยืนยันกับกระทรวงพาณิชย์ว่าจะเข้ามาช่วยเหลือ หากราคาข้าวถุงมีราคาแพงก็พร้อมที่จะผลิตข้าวถุงในราคาต้นทุนเพื่อจำหน่ายให้ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน สำหรับต้นทุนการผลิตข้าวถุงอยู่ที่กิโลกรัม (ก.ก.) ละ 14-15 บาท ขนาดถุง 5 ก.ก. เฉลี่ยอยู่ที่ 70 บาท เมื่อบวกค่าบริการและอื่นๆ อยู่ที่ประมาณ 15 บาท/ถุง ต้นทุนต่อถุงจะอยู่ที่ 85-89 บาท ขณะนี้ข้าวขาว 5% ในตลาดขายอยู่ 95-110 บาท/ถุง นับว่าผู้ประกอบการยังมีกำไรพอสมควร จึงไม่ควรขอปรับราคาอีก ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกมีทิศทางดีขึ้น โดยเฉลี่ยการส่งออกข้าวขาว 5% ส่งออกอยู่ที่ 550 เหรียญสหรัฐ/ตัน และเชื่อว่าโอกาสที่เกษตรกรจะจำหน่ายข้าวได้ราคาสูงต่อไป

ที่มา [ข่าวสด](#)

## ระทึกข้าวเก่าหมดสต็อกใน 1 เดือน ยักษ์ข้าวถุงจ่อขึ้นราคา 10-20 บาท

การประชุมสถานการณ์ข้าวของกรมการค้าภายในในสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมกับคำยืนยันของโรงสีข้าวที่ว่า ผลผลิตข้าวภายในประเทศไม่ได้ขาดแคลนนั่น ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มผู้ประกอบการข้าวถุง ที่ปัจจุบันต้องซื้อข้าวจากโรงสีในราคาที่แพงกว่าปกติ อันเนื่องมาจากนโยบายของพรรคเพื่อไทย ที่ประกาศจะรับจำนำข้าวเปลือกในราคาสูงถึงตันละ 15,000 บาทสำหรับข้าวขาว และ 20,000 บาทสำหรับข้าวหอมมะลิ สวนทางกับสภาพความเป็นจริงของตลาด ส่งผลให้ผู้ประกอบการข้าวถุง ไม่มีทางเลือกและ "จำเป็น" ที่จะต้องปรับขึ้นราคาข้าวถุงอีก 10-20 บาท (แล้วแต่ชนิดข้าว) เมื่อสต็อกข้าวเก่าหมดลงไปอีกไม่เกิน 2 เดือนข้างหน้า หากกรมการค้าภายในยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดข้าวเปลือกสูงเกินจริงจากนโยบายรับจำนำข้าวได้

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจข้าวและอาหาร) บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าว "ตราฉัตร" กล่าวว่า ราคาข้าวเปลือกที่ปรับตัวสูงขึ้นในตอนนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการข้าวถุงมีต้นทุนที่สูงขึ้นด้วย โดยปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีสต็อกข้าวเก่าเหลืออยู่ประมาณ 1-2 เดือน หากสต็อกหมดลงแต่ราคาข้าวเปลือกยังสูง ก็จะนำไปสู่การปรับขึ้นราคา ที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่มีการกักตุนข้าว เพราะต้องแจ้งตัวเลขสต็อกให้กรมการค้าภายในทราบอยู่แล้ว

ส่วนการคาดการณ์ราคาข้าวฤดูกาลใหม่นั้น นายสุเมธกล่าวว่า ราคาข้าว มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น เพราะข้าวล็อตใหม่ที่ซื้อจากโรงสีมีราคาสูง ถ้ารัฐบาลประกาศใช้โครงการรับจำนำข้าวก็จะทำให้เกษตรกรชะลอการขายข้าวเปลือก ราคาข้าวภายในประเทศก็จะแข็งตัวขึ้นไปอีก

"ตอนนี้ข้าวถุงที่เป็นสต็อกเก่า เราก็ยังขายราคาเดิม ส่วนข้าวที่ซื้อสต็อกใหม่ราคาแพงขึ้น ประกอบกับไม่สามารถรับมือกับต้นทุนได้ ก็มีข้าวถุงที่ปรับขึ้นราคาบ้าง แต่ยังไม่มีการขายเกินราคาหน้าถุง (ราคาหน้าถุงครั้งสุดท้ายติดตั้งในปี 2551) และกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือให้ตรึงราคาข้าวถุงไว้ก่อน ก็พอจะไปได้อีกระยะหนึ่ง เพราะโดยเฉลี่ยมีการขายต่ำกว่าราคาหน้าถุงประมาณ 10-30 บาท"

"ตอนนี้โมเดิร์นเทรดนำข้าวถุงมาจัดโปรโมชันกันมาก สามารถจูงใจลูกค้าได้เยอะ นั่นหมายถึง ความต้องการข้าวถุงในตลาดก็เพิ่มสูงขึ้น เราก็ยังมีส่งให้ แต่หากต้นทุนข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นมาก ๆ เราก็ต้องดูว่าจะรับไหวหรือไม่ หากรับมือไม่ไหวก็ขอปรับขึ้นราคา แต่ตอนนี้กรมการค้าภายในขอให้ตรึงราคาไว้ก่อน"

สอดคล้องกับนางโสพรรณ มานะธัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียเม็งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวถุง "หงษ์ทอง" กล่าวว่า หงษ์ทองก็มีสต็อกข้าวถุงเหลืออยู่แค่ 1 เดือน และยังคงกระจายเข้าช่องทางต่าง ๆ ตามปกติ ขณะที่ราคาข้าวสารนอกห้างไม่มีการควบคุม หากสังเกตจะพบว่า ตอนนี้ข้าวสารตามร้านค้าทั่วไปหรือข้าวซัง ก.ก.ในท้องตลาดเริ่มมีการปรับขึ้นราคาได้ประมาณ 1 บาททีเดียวแล้ว

"หงษ์ทองยังไม่มีการปรับราคาขึ้นข้าวถุงในตอนนี้ เพราะเรายังมีสต็อกเก่าอยู่ และทางกรมการค้าภายในขอให้ตรึงราคาไว้ แต่ถ้าสต็อกเก่าของใครหมดก่อนก็ต้องปรับขึ้นราคาแน่นอน แต่ก็ยังไม่ถึงราคาหน้าถุงที่กำหนดไว้ การที่มีกระแสข่าวขึ้นราคา ทำให้คนตื่นตระหนกและซื้อข้าวถุงไปเก็บไว้ ยิ่งทำให้ราคาขึ้นเร็วขึ้น ทำให้ข้าวยิ่งขาด ชาวนายอยากได้ราคาดี ๆ ก็ไม่ขายข้าวออกมา ดีมานด์ซัพพลายจึงไม่ดุลกัน พอข้าวรุ่นใหม่ออกมา ราคาก็ลงมาเอง ไม่ต้องกังวลมาก เราซื้อข้าวจากโรงสีมาแพ่ง ก็ขายแพ่ง เป็นเรื่องปกติ"

ก่อนหน้านี้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประทุมไรซ์มิลล์แอนด์แกนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวถุง มาบุญครอง ในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบการ ข้าวถุงไทย กล่าวในเรื่องนี้ว่า ที่ผ่านมา สมาคมได้หารือกับกรมการค้าภายใน และขอให้กรมเข้ามาดูแลราคาข้าวจากโรงสีที่ขายให้ผู้ประกอบการข้าวถุง เพราะช่วงที่ผ่านมาราคาวิ่งขึ้นผิดปกติและหาวิธีให้ตลาดมาซัพพลายวัตถุดิบให้ผู้ประกอบการข้าวถุง เพราะตอนนี้ ผู้ประกอบการข้าวถุงหาซื้อวัตถุดิบไม่ได้หรือซื้อได้แต่ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นตามราคาข้าวเปลือกรับจำนำ หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อยู่เชื่อว่า สต็อกข้าวเก่าที่มีอยู่ไม่เกินเดือนก็จะหมดลง

"ตอนนี้ข้าวถุงได้รับผลกระทบและเดือดร้อนเป็นด่านแรก เพราะต้นทุนข้าวเปลือกสูงขึ้น แต่ในแง่ของราคาก็ต้องให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน ที่ไม่ต้องการให้ผู้บริโภคเดือดร้อน แต่ผู้ซัพพลายข้าวให้เรากลับขึ้นราคาได้ทันทีโดยที่ไม่มีใครเข้าไปดูแล"

ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานกรณีสมาคมโรงสีข้าวไทย ตั้ง ข้อสังเกตว่า โมเดิร์นเทรดมีการบวกกำไรข้าวถุงสูงกว่าเกินจริง ยกตัวอย่างข้าวหอมมะลิ มีต้นทุนข้าวสาร 150 บาท + ค่าบรรจุภัณฑ์/ค่าแรง/ค่าจัดการอีก 16 บาท รวมเป็น 166 บาท แต่โมเดิร์นเทรดตั้งราคาข้าวเปลือกสูงถึง 250 บาท เท่ากับมีส่วนต่างของราคาถึง 84 บาท/ถุง 5 ก.ก.นั้น ดร.ตามพ์ สุคนทรทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือเทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ต้องดูให้ชัดว่า แท้จริงแล้วก่อนที่จะขึ้นราคาข้าวถุงที่มาถึงโมเดิร์นเทรดมีต้นทุนเท่าใด เพราะราคาต้นทุนจากโรงสีเป็นคนละ



ราคากับผู้ผลิตข้าวถุง เนื่องจากตอนโรงสีขายข้าวให้กับผู้ผลิตข้าวถุงก็ได้บวกกำไรเข้าไปส่วนหนึ่งแล้ว พอผู้ผลิตข้าวถุงมาขายให้โมเดิร์นเทรด ก็ได้มีการบวกกำไรเพิ่มเข้าไปอีก

"ส่วนกรณีที่หลากหลาย ๆ คนมองว่า โมเดิร์นเทรดเป็นผู้สต็อกข้าวถุงเอาไว้ในนั้น ดร.ตามพิทกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะโดยธรรมชาติของโมเดิร์นเทรด ยังมี สต็อกน้อย ยิ่งส่งผลดีกับการบริหารประสิทธิภาพและต้นทุน" ล่าสุด นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ออกมายอมรับว่า ราคาข้าวสารที่ปรับตัวสูงขึ้นเกิดจากนโยบายจำหน่ายข้าวของรัฐบาล และผลผลิตข้าวอยู่ในช่วงปลายฤดู แต่ยืนยันว่าข้าวสารถุงจะไม่ขาดแคลนและยังไม่อนุมัติให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาข้าวถุง และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ก็พร้อมจะให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ทำข้าวถุงธงฟ้าออกจำหน่ายในราคาต้นทุน และขอความร่วมมือโรงสีข้าวให้เร่งสีข้าวออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

"ผมจะนำคณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสต็อกข้าวของโรงสีในจังหวัดสุพรรณบุรี และขอยืนยันว่าข้าวภายในประเทศจะไม่ขาดแคลนจากปัจจุบัน ที่รัฐบาลมีสต็อกข้าวอยู่ถึง 2 ล้านตัน" นายยรรยงกล่าว

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจ**

## **ก.เกษตรฯดันชาวนาแกนนำผลิตข้าวปี'54 ตั้งเป้า 33 ล้านตัน ฝึนกอดรายได้ 2 แสนล้านบาท**

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทางสำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรได้จัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยต่อเนื่อง โดยแผนฉบับนี้กำลังจะสิ้นสุดปี 2554 จึงจะต้องผลักดันเกษตรกรทั่วประเทศ 5.6 ล้านครัวเรือน สร้างผลผลิตข้าวเปลือกให้ได้ปีละมากที่สุดถึง 30 ล้านตัน สร้างมูลค่ารายได้ 1.8-2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออกไปขายตลาดต่างประเทศ 9.5-10 ล้านตัน สร้างรายได้ราวครึ่งหนึ่งของทั้งหมดคือ 1 แสนล้านบาท และจำหน่ายตลาดภายในประเทศเพื่อบริโภคและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ รวมเกือบ 20 ล้านตัน และยังคงต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ภายในปี 2554 จะต้องพัฒนาชาวนา 1 ล้านคน ให้มีความรู้ความสามารถจัดการผลิตในแหล่งปลูกข้าวเป็นพืชหลัก เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

ตามกลยุทธ์พัฒนาการผลิตนั้นภายในปี 2554 จะต้องเร่งส่งเสริมเกษตรกรและผู้ปลูกข้าวสร้างผลผลิตเพิ่มเติมต่อไร่ให้ถึง 20% จากพื้นที่ ทั่วประเทศเกือบ 60 ล้านไร่ โดยเฉพาะข้าวเปลือกตามสถานการณ์ปกติปี 2554 จะต้องผลิตเพิ่มได้ไม่ต่ำกว่า 33 ล้านตัน มาจากชาวนาปีเป็นหลักเกินกว่า 20 ล้านตัน ส่วนที่เหลือเป็นชาวนาปรังเกิน 10 ล้านตัน หลักการพัฒนาผลผลิตนั้นทางกระทรวงเกษตรฯกำหนดพื้นที่ปลูกข้าวให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตข้าวขยายฐานเข้าสู่ตลาดที่มีความต้องการเฉพาะเป็นกลุ่มกำลังซื้อระดับบน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐานข้าวเฉพาะถิ่น ส่วนข้าวชนิดอื่นอย่าง ข้าวปทุมธานี ข้าวพื้นแข็ง ข้าวเปลือกเจ้า โดยคุณสมบัติก็จะนำไปใช้ป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่า ปี 2554 ได้ลงทุนจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ให้ชาวนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวทั่วประเทศกว่า 500 ศูนย์ ควบคู่กับการส่งเสริมศูนย์ข้าวชุมชนเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 7,000 แห่ง แห่งละ 20 คน และให้ชาวนาจัดทำแปลงขยายพันธุ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีอีก 500 แห่ง ผนวกกับการเร่งจัดสร้างธนาคารข้าวในพื้นที่ขาดแคลนเพื่อให้ชาวนายืมข้าวไปบริโภคอีก 80 แห่ง

"ส่วนการซื้อขายข้าวในตลาดซื้อขายเกษตรสินค้าล่วงหน้าปีนี้จะมียุทธศาสตร์ประมาณ 20% ของมูลค่าข้าวที่ส่งออกไปตลาดต่างประเทศ โดยภาพรวมตามประมาณการของกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าจะส่งออกตลอดทั้งปีได้ถึง 10 ล้านตัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลไกการกระตุ้นตลาดเพื่อสร้างรายได้ชาวนาเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10% สามารถขายข้าวได้ขั้นต่ำ 231,000 ล้านบาท"

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯยังวางกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ทางด้านการแทรกแซงในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันรายได้หรือรับจำหน่ายข้าวเปลือกภายในประเทศ แต่ละปีไม่ควรจะเกิน 10% ของราคาตลาดเพื่อลดการใช้งบประมาณซึ่งเดิมตั้งเป้าจะลดลงตั้งแต่ปี 2550 จาก 4,400 ล้านบาท ปี 2554 ลดเหลือ 4,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรชาวไทยกำลังเผชิญปัญหาข้าวเปลือกไม่เพียงพอในตลาดการแปรรูปเป็นข้าวขาวหรือข้าวสาร ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าข้าวบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม/ถุง เตรียมจะขยับราคาขายสูงขึ้น จะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป ระหว่างนี้ทั้งรัฐบาลใหม่ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามเร่งหาหรือเพื่อคลี่คลายปัญหาข้าวขาวบริโภคปรับราคาขึ้นตามสถานการณ์ค่าครองชีพและเงินเฟ้อ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-21 ก.ค. 2554 มีจำนวน 387,186 ตัน มูลค่า 185.462 ล้านดอลลาร์ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 21 ก.ค. 2554 มีจำนวน 4.299 ล้านตัน มูลค่า 2.032 พันล้านดอลลาร์ โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สมาคมอาหารเวียดนามระบุว่า ผู้นำเข้าข้าวรายหลักของเวียดนามได้แก่ ประเทศในเอเชีย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 54% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด ตามด้วยแอฟริกาในสัดส่วน 31% และอเมริกา 12.2%

สถานการณ์ด้านราคาข้าวส่งออกของเวียดนามในขณะนี้ ราคาปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่มีการขายข้าวให้อินโดนีเซีย ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 510-515 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ขณะที่เมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 505-510 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 465-475 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี จากเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่ 460 เหรียญสหรัฐต่อตัน

หนังสือพิมพ์ไซง่อนหยายฟอง (Saigon Giai Phong) รายงานว่า ในปีนี้มีการทำนารวม (Collective Farm) อย่างเป็นทางการจำนวน 100,000 ไร่ในหลายจังหวัดภาคใต้ เพื่อช่วยให้ชาวนาผลิตข้าวได้มากขึ้น ประหยัดต้นทุนและได้กำไรมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว โดยคาดว่าจะภายใน 2 ปีข้างหน้า พื้นที่นารวมจะขยายออกไปเป็น 500,000 ไร่หรือกว่านั้น

ในปีนี้นาชาวนาในหลายจังหวัดได้เข้าร่วมโครงการนารวมที่กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท ผลักดันมาเรื่อยๆ การทำนาฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูร้อนในปัจจุบัน มีนารวมเกิดขึ้นหลายสิบแห่งใน 12 จังหวัด แต่ละแห่งมีที่นาตั้งแต่ 625-12,500 ไร่ หลังจากทดลองแล้วได้ผลดีในช่วงหน้าหนาว-ฤดูใบไม้ผลิตั้งแต่ปี

การทดลองใน จ. An Giang ที่ใช้ที่นาทั้งหมด 12,500 ไร่ โดยบริษัท An Giang Plant Protection สามารถผลิตข้าวได้ 1.12-1.44 ตันต่อไร่ ต่อมาบริษัทนี้ได้เข้าทดลองในเขตนคร Cantho ซึ่งมีชาวนาเข้าร่วมโครงการกว่า 400 ครอบครัว

การทำนารวมแบบใหม่หมายถึงชาวนาดำเนินการกันเอง โดยกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนด้านวิชาการ และฝ่ายเอกชนช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เทคนิค และเครื่องมือทันสมัยต่างๆ ที่ใช้ได้ผลดีมาแล้ว โดยไม่คิดดอกเบี้ยกับชาวนา และรับซื้อผลผลิตทั้งหมด

ผู้อำนวยการของบริษัท An Giang Plant Protection กล่าวว่า การทดลองใน จ. An Giang เมื่อต้นปีทำให้ต้นทุนต่อไร่ลดลงถึง 30% จากแบบต่างคนต่างทำ และชาวนาขายข้าวได้กำไรถึง 150% จากที่รัฐบาลประกันให้ 30%-40%

จากรายงานของสำนักข่าว VNA นอกจากระบบนารวมนี้แล้ว ปัจจุบันในหลายท้องถิ่นในหลายท้องถิ่นยังมีการทำนาแบบสหกรณ์ที่คุ้นเคยกันมานานและได้ผลผลิตดีกว่าต่างคนต่างทำ แต่ระบบนาสหกรณ์เน้นไปที่การปลูกข้าวคุณภาพดีออกสู่ตลาด

ที่มา Riceonline.com และผู้จัดการ 360 รายสัปดาห์

## อินเดีย

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า หลังจากที่รัฐบาลอนุญาตให้เอกชนส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิได้แล้วโดยรัฐบาลได้กำหนดให้ผู้ส่งออกแต่ละรายจะได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้าวรายละ 12,500 ตัน และกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ (minimum export price: MEP) ที่ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปรากฏว่ามีผู้ยื่นขออนุญาตส่งออกกว่า 7,500 ราย โดยรัฐบาลจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตในวันที่ 27 ก.ค. นี้

ขณะที่วงการค้าข้าวระบุว่า รัฐบาลควรเพิ่มราคาส่งออกขั้นต่ำ (MEP) เป็น 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพื่อควบคุมการส่งออกได้ดีขึ้น และจะช่วยลดปัญหาการทุจริตลงได้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## พม่า

สมาคมอุตสาหกรรมข้าวพม่า (The Myanmar Rice Industry Association; MRIA) ระบุว่า ในปี 2011/12 นี้ คาดว่าพม่าจะส่งออกข้าวประมาณ 600,000 ตัน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน หลังจากที่รัฐบาลได้ลดภาษีส่งออก (The export tax) ลงเหลือ 7% จากเดิม 10% เมื่อช่วงต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา โดยในปี 2010/11 พม่าส่งออกข้าวประมาณ 500,000 ตัน มูลค่ากว่า 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลงจากปี 2009/10 ที่ส่งออกได้ถึง 900,000 ตัน สูงสุดในรอบทศวรรษ

ทั้งนี้สมาคมกำลังทำงานร่วมกับชาวนา เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย รวมทั้งให้การช่วยเหลือด้านเทคนิควิธีการที่ทันสมัย และด้านเงินทุนด้วย

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture and Irrigation) ประเมินว่าชาวนามีต้นทุนการผลิตประมาณ 79,000 kyat ต่อไร่ ซึ่งรวมค่าแรงงานแล้ว โดยได้กำไรประมาณ 247,000 kyat ต่อไร่

ในขณะที่ผู้ส่งออกต่างประสบปัญหาด้านค่าเงิน kyat ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ (1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 785 kyat ณ วันที่ 21 ก.ค. 2554 ) ซึ่งทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง โดยในปีนี้ สมาคมอุตสาหกรรมข้าวพม่าได้บังคับให้ผู้ส่งออกขายข้าว 5% จากสต็อกของตนออกมาสู่ตลาดเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในตลาดภายในประเทศ

ในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้อนุญาตให้ผู้ส่งออก 35 ราย ส่งออกข้าวได้ 40,000 ตัน แต่มีการส่งจริงเพียง 30,000 ตัน เท่านั้น โดยราคาข้าวขาว 25% อยู่ที่ 390-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี สูงกว่าปีที่แล้วประมาณ 20 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยตลาดที่สำคัญคือบังคลาเทศ และประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตก

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## บังคลาเทศ

จากการที่รัฐบาลได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 50,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 21 ก.ค. ศกนี้ นั้น ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมการประมูลจำนวน 7 ราย โดยบริษัท Emmsons International Limited จากอินเดีย เสนอราคาต่ำที่สุดที่ 429.71 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF, liner out for rice) ซึ่งต่ำกว่าราคาประมูลในครั้งล่าสุดที่รัฐบาลจัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ (509 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF)

ทั้งนี้รัฐบาลกำหนดให้มีการส่งมอบภายใน 40 วันหลังการทำสัญญา โดยการประมูลครั้งนี้นับเป็นการประมูลครั้งที่ 2 สำหรับปีงบประมาณ 2011/12 ซึ่งได้เริ่มขึ้นในเดือน ก.ค. นี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินโดนีเซีย

สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า อินโดนีเซียได้ลงนามในสัญญาซื้อข้าวจากเวียดนามรวม 500,000 ตัน ส่วนไทยพลาดการซื้อขายในครั้งนี้นี้เพราะมีราคาสูงกว่า



ทั้งนี้ วงการค้าระบุว่า อินโดนีเซียตกลงซื้อข้าวขาว 15% จำนวน 500,000 ตัน ในราคา 498 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี

การทำสัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลในครั้งนี้เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้หลังจากเจ้าหน้าที่ของทางการและหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลเวียดนามเปิดเผยว่าอินโดนีเซียกำลังต้องการข้าว 400,000-600,000 ตัน โดยคาดว่าจะมีการนำเข้าในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. นี้ เพื่อให้มีข้าวอยู่ในสต็อกอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดเงินเฟ้อในช่วงที่ราคาข้าวในประเทศพุ่งสูง

เทรดเดอร์และเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตัวแทนรัฐบาลจากатарได้ไปเจรจากับทางการกรุงเทพฯ เช่นกัน แต่เพราะข้าวไทยราคาแพงกว่าเวียดนามจึงไม่ตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ยังประเมินว่าอินโดนีเซียจะไม่ซื้อข้าวเพิ่มอีกจนกว่าจะถึงเดือนตุลาคม

สำนักงานพลการอินโดนีเซีย (The National Logistics Agency; Bulog) มีภาระที่จะต้องเก็บสต็อกข้าวไว้ 1.5-2 ล้านตัน โดยในขณะนี้ Bulog มีสต็อกประมาณ 1.6 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตรของฟิลิปปินส์ (The Bureau of Agricultural; BAS) คาดการณ์ว่า ปริมาณการผลิตข้าวในช่วงไตรมาสที่ 2/54 ของฟิลิปปินส์จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.57 ล้านตันข้าวเปลือกหรือเพิ่มขึ้น 14.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกจะมีผลผลิต 7.61 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการผลิตข้าวทั้งปี 2554 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเพิ่มขึ้นเป็น 17.46 ล้านตันข้าวเปลือก หรือเพิ่มขึ้น 10.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และการสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีการเพิ่มการปลูกข้าวเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## จีน

กระทรวงเกษตรของจีนรายงานว่ จีนเก็บเกี่ยวข้าวเบา (Early rice) เสร็จไปแล้วกว่า 19.6 ล้านไร่ คิดเป็น 53.5% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด

รายงานของกระทรวงระบุว่า เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวยังคงมีเสถียรภาพ ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยในปีนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงคาดว่าแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญจะมียอดผลผลิตเพิ่มขึ้น

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เกาหลีใต้

บริษัท Agro-Fisheries Trading Corp. ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของทางการ จะจัดการประมูลซื้อข้าวจำนวน 97,311 ตัน กำหนดส่งมอบในช่วงวันที่ 11 พ.ย. ศกนี้ถึงวันที่ 29 ก.พ. ศกหน้า โดยกำหนดจะซื้อข้าวจากสหรัฐจำนวน 19,726 ตัน ข้าวจากจีน 25,000 ตัน และจากออสเตรเลีย 4,589 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 47,996 ตัน จะมาแหล่งใดก็ได้ โดยจะปิดรับข้อเสนอในวันที่ 10 ส.ค. ศกนี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2554/55 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 456.32 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 450.2 ล้านตัน

ข้าวสาร ของปี 2553/54 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อินเดียคาดว่าจะเพิ่มขึ้น มากหลังจากที่ปีการผลิตก่อนประสบภาวะภัยแล้ง โดยคาดว่าปี 2554/55 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 97 ล้านตันข้าวสาร ส่วนที่ประเทศจีนคาดว่าจะเพิ่มเป็น 138 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา อียิปต์ เกาหลีใต้ และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2554/55 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.75 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา เวียดนาม และบราซิล

ทางด้านกรบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2554/55 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 456.26 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2553/54 ที่มีจำนวน 447.86 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เล็กน้อยจาก 96.22 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 เป็น 96.27 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 โดยในส่วนของ ประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกจะลดลงเหลือ 6.01 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2553/54 ที่คาดว่าจะมี จำนวน 6.06 ล้านตัน

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2554/55 คาดว่าจะมีปริมาณ 32.09 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 31.23 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 โดยคาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าลดลงเหลือ 0.4 ล้านตัน จากที่ในปี 2553/54 มีการนำเข้าสูงถึง 1.75 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.2 ล้านตัน จากที่ในปี 2553/54 ที่คาดว่าจะนำเข้าประมาณ 1.0 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.95 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบีย จำนวน 1.15 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.5 ล้านตัน อิรักจำนวน 1.2 ล้านตัน มาเลเซียจำนวน 1.13 ล้านตัน สำหรับ ประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2554/55 อินเดียจะส่งออก 2.8 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.2 ล้านตันข้าวสาร ส่วนสหรัฐนั้นคาดว่าจะส่งออก 3.25 ล้านตัน เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.4 ล้านตัน ส่วน ประเทศไทยนั้น ในปี 2554/55 คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน เท่ากับปี 2553/54 ที่คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน ใน ขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออกประมาณ 1.0 ล้านตัน และพม่าคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน

ที่มา USDA

